



**Câu 19: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định việc thành lập, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia như thế nào?**

**Trả lời:**  
Điều 12 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định:  
- Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có từ mười lăm đến hai mươi một thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.  
- Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội bầu, miễn nhiệm theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội bầu chuẩn theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.  
- Hội đồng bầu cử quốc gia thành lập các tiểu ban để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong từng lĩnh vực.  
Điều 13 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định Hội đồng bầu cử quốc gia hoạt động theo nguyên tắc sau:  
- Hội đồng bầu cử quốc gia hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia tham dự; các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.  
- Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo về hoạt động của mình trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  
**Câu 20: Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định như thế nào?**  
**Trả lời:**  
Theo quy định tại Điều 14

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia như sau:  
- Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội.  
- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.  
- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử.  
- Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử.  
- Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử.  
- Quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.  
**Câu 21: Trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?**  
**Trả lời:**  
Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn chung được quy định tại Điều 14 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Điều 15 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội như sau:  
- Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.  
- Nhận và xem xét hồ sơ của người được tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi đến.  
- Gửi danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của

những người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện việc hiệp thương. Giới thiệu và gửi hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc, hội đã được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu để về ứng cử tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  
- Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử; xóa tên người ứng cử trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.  
- Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban bầu cử; lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước.  
- Quyết định việc bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu Quốc hội hoặc hủy bỏ kết quả bầu cử và quyết định ngày bầu cử lại ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội có vi phạm pháp luật nghiêm trọng.  
- Xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước; xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội.  
- Trình Quốc hội khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu.  
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; chuyển giao hồ sơ, khiếu nại, tố cáo liên quan đến những người trúng cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  
- Quản lý và phân bổ kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội.  
(còn nữa)

**SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH**

# Sôi nổi hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau khi chính thức phát động sáng ngày 15/3/2021 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Sau khi cuộc thi được phát động, 100% cán bộ, giáo viên và hơn 200 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Vũ Thư) đã truy cập vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tham gia. Em Bùi Đức Hiền, học sinh lớp 12A4 cho biết: Thời gian vừa qua, chúng em đã được các thầy cô phổ biến về nội dung, ý nghĩa, cách thức tham gia cuộc thi và cung cấp tài liệu để tham khảo. Em thấy cuộc thi rất ý nghĩa, tham gia cuộc thi chúng em hiểu hơn về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời cũng thấy được trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Em thấy hình thức thi trắc nghiệm trên internet rất dễ tiếp cận, không mất nhiều thời gian và có thể phổ biến rộng rãi tới nhiều người. Theo cô giáo Nguyễn Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi: Hưởng ứng cuộc thi, Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai đến các thầy cô trong Hội đồng giáo dục và học sinh toàn trường nội dung Nghị quyết để nghiên cứu; đồng thời, chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị cung cấp mạng internet để bảo đảm chất lượng đường truyền tốt nhất. Hiện nay, nhà trường có 80 máy tính kết nối mạng sẵn sàng phục vụ cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi. Ngoài ra, chúng tôi còn khuyến khích các em học sinh tham gia cuộc thi tại nhà qua nhiều nền tảng khác nhau như: điện thoại thông minh, máy tính kết nối internet, phần đầu 100% cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực tham gia cuộc thi. Thượng tá Phạm Quang Huynh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên

phòng tỉnh cho biết: Trước khi cuộc thi chính thức phát động, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến tất cả phòng, ban, đơn vị; đồng thời, tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên fanpage Bộ đội Biên phòng Thái Bình; hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ cách thức tham gia cuộc thi... Do cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên internet nên cán bộ, chiến sĩ tiếp cận rất nhanh chóng, chỉ sau ngày đầu phát động đã có gần 15% cán bộ, chiến sĩ tham gia.  
Tại nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chị Bùi Thị Minh, cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Tiên Hải cho biết: Tôi tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; đồng thời, coi đây là dịp để nghiên cứu kỹ hơn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nắm chắc được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong ngày đầu triển khai, tại một số đơn vị 100% cán bộ, nhân viên đã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.  
Hiện cuộc thi đang lan tỏa sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nắm vững các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

**Đồng chí Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ**



Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ban Tổ chức cuộc thi, chúng tôi đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức phát động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được ý nghĩa, cách thức tham gia cuộc thi; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tập trung cho đảng viên tham gia thi trong kỳ sinh hoạt chi bộ vào đầu tháng 4 và tháng 5. Sau khi cuộc thi chính thức phát động, qua nắm bắt tình hình thực tế chúng tôi thấy cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia cuộc thi.

**Đồng chí Thiệu Nam Thái, Bí thư Đảng ủy xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư)**



Tôi thấy cuộc thi là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Để cuộc thi lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngay sau hội nghị phát động, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó chú trọng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được nội dung Nghị quyết và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Xây dựng phương án hỗ trợ những người không có phương tiện kết nối internet và kỹ năng sử dụng các phương tiện này để tham gia cuộc thi.



Học sinh các trường THPT hào hứng tham gia cuộc thi. Ảnh: THÀNH TÂM

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngoài sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành, địa phương thì sự chung tay hưởng ứng của mỗi người dân có vai trò đặc biệt quan trọng.  
Qua 2 đợt dịch Covid-19 trước, Việt Nam đã kiểm soát tốt; ở đợt dịch thứ 3, dịch bệnh cũng đã cơ bản được kiểm soát ở nhiều địa phương, điều này được thể hiện khi số lượng bệnh nhân nhiễm trong cộng đồng liên tiếp giảm trong những ngày gần đây. Dù trong đợt dịch thứ 3 Thái Bình chưa ghi nhận có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng nhưng ngay khi dịch diễn biến phức tạp, một số địa phương giáp ranh ghi nhận có trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, tỉnh đã có những biện pháp quyết liệt như: Tạm dừng hoạt động tập trung đông người, tạm đóng cửa các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thiết lập các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh... Các biện pháp phòng, chống dịch nhanh chóng nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân.

## Phòng tuyến chống dịch vững chắc từ nhân dân



Người dân khai báo y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiểu được sự nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh của biến thể mới SARS-CoV-2, đa số người dân Thái Bình đã nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Từ Hà Nội về quê, chị Vũ Thị Hoa đã đến Trạm Y tế xã Hòa Bình (Kiến Xương) để khai báo y tế. Chị Hoa cho biết: Dịch Covid-19 nguy hiểm, lây lan nhanh nên không thể chủ quan. Tôi nghĩ việc chủ động khai báo y tế không chỉ tốt để ngành Y tế và các đơn vị liên quan kiểm soát tốt dịch Covid-19 mà còn là cách để bảo vệ bản thân, gia đình trước đại dịch.  
Do được tuyên truyền và nhận thức được sự nguy hiểm của dịch Covid-19, không chỉ chị Hoa mà nhiều người dân khi đi từ tỉnh có dịch về đều chủ động tự giác khai báo y tế và chấp hành nghiêm quy định cách ly tại nhà khi có yêu cầu. Cùng với sự giám sát của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong quản lý, theo dõi sức khỏe người cách ly, nhiều người dân

đã trở thành những tuyến truyền viên, giám sát viên tích cực tham gia tổ tự quản phòng, chống dịch. Không mang thù lao, nặng mưa vẫn túc trực để hoàn thành nhiệm vụ bởi hơn ai hết họ hiểu rằng nếu không may có người lây nhiễm trong cộng đồng họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, chưa kể cuộc sống sẽ bị xáo trộn do phong tỏa. Vì thế, những trường hợp từ vùng có dịch về chưa khai báo y tế hoặc người được yêu cầu cách ly tại nhà không tuân thủ nghiêm việc cách ly sẽ được người dân thông báo ngay với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Nhờ kênh thông tin này, một số trường hợp không chấp hành nghiêm quy định cách ly tại nhà đã được chấn chỉnh kịp thời.  
Bác sĩ Trần Quý Cao, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hòa Bình (Kiến Xương) cho biết: Với sự vào cuộc tích cực của người dân, ở các đợt dịch trước, nhiều người không chủ động khai báo y tế khi đi từ vùng có dịch về đã được người dân gọi điện thông báo kịp thời. Điều này đã giúp chính quyền địa phương, ngành Y tế thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, từ đó góp phần kiểm

soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn.  
Vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thái Bình thực hiện hiện giãn cách xã hội, các cửa hàng kinh doanh hàng hóa không thiết yếu phải đóng cửa, người dân hạn chế ra khỏi nhà... Dù cuộc sống bị xáo trộn nhưng ai cũng hiểu đó là biện pháp cần thiết để kiểm soát, ngăn chặn dịch nên đều ủng hộ. Khi việc mua trang thiết bị, vật tư y tế gặp khó khăn, để chung tay phòng, chống dịch nhiều người dân đã ủng hộ tiền, vật chất để những người nơi tuyến đầu có thêm trang thiết bị phòng, chống dịch. Trong lúc nông sản khó tiêu thụ, nhiều tổ chức, cá nhân đã đứng lên thu mua, phát miễn phí cho người dân. Đó là những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái vốn có của người dân Việt Nam. Hành động nhỏ từ mỗi người dân đã góp phần tạo nên sức mạnh to lớn, trở thành phòng tuyến vững chắc, là nguồn động viên để chúng ta cùng nhau đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh.  
**HOÀNG LANH**